



สื่อศิลปวัฒนธรรมไทยในสลาก

ใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้สลากออมทรัพย์ทวีสิน อ.ก.ส. คงจำโฆษณาชุดที่ฉายภาพทุ่งข้าวเขียวขจี รวงข้าวที่อุดมสมบูรณ์ แล้วมีภาพน้องแอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ ใส่ชุดไทยสีเขียวกลมกลืนกับท้องทุ่งเดินตามผู้ทำพิธีอัญเชิญขวัญข้าว โดยมีทปประกอบภาพยนตร์โฆษณาที่กินใจว่า "ข้าวให้ชีวิตหล่อเลี้ยงคนไทยมาช้านาน จึงมีประเพณีทำขวัญข้าว เป็นการเชิญขวัญวิญญาณสู่ข้าว เพื่อบูชาพระคุณพระแม่โพสพ ที่มอบผลผลิตอันงอกงามแก่พื้นแผ่นดิน อ.ก.ส.ขอร่วมสืบสานประเพณีอันงดงามนี้ให้คงอยู่คู่คนไทยตลอดไป" ซึ่งสื่อ ภาพยนตร์โฆษณาของสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดขวัญข้าว ชุดนี้ สามารถคว้า รางวัล "สคบ.อะวอร์ด ครั้งที่ 10" สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น มาได้

งานนี้ต้องยกเครดิตให้กับ อ.ก.ส. ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานดี ๆ มากกระตุ้นความรู้สึกนึกคิดของคนไทยผ่านผลิตภัณฑ์ที่กำลังเป็นที่นิยมและขายดีมากที่สุดอีกประเภทหนึ่ง เพราะไม่ว่าออกมาชุดไหน ๆ ก็สามารถจำหน่ายได้หมดในเวลาอันรวดเร็ว มีผู้ซื้อสลากออมทรัพย์ทวีสินท่านหนึ่งบอกว่า เดิมตนเองชอบซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือบางทีก็ไปซื้อหอยได้ดิน

เพราะหวังเสียดอก หวังรวย แต่พอไม่ถูกก็รู้สึกเสียดาย กลุ้มใจทุกครั้ง แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไร? จะให้เลิกเล่นก็เหมือนชีวิตขาดอะไรไปซักอย่าง!! ไม่มีความหวัง...ไม่มีความฝัน..ว่าเข้าไปโน่น!!! แต่พอมีสลากออมทรัพย์ทวีสินแบบนี้ ทำให้มีทางเลือก..ทางลัด สุดท้ายเลิกเล่นหายไปโดยปริยาย ด้วยการตัดสินใจเอาเงินมาซื้อสลากทวีสินแทนดีกว่าเพราะได้ลุ้นเงินล้านเหมือนกัน แลเมถ้าไม่ถูกยังได้ดอกเบี้ยไม่ต้องเสียเงินต้นเหมือนหวยทั่ว ๆ ไปอีกด้วย ได้ฟังแบบนี้...ก็รู้สึกยินดีกับความคิดของลูกค้าทวีสินท่านนี้ เพราะอย่างน้อยเขาก็มีเงินออมเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉิน และคิดว่านี่ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะดึงคนออกจากอบายมุขได้แบบหนามยอกเอาหนามบ่งเหมือนกัน

สลากออมทรัพย์ทวีสิน อ.ก.ส. มีจุดเด่นคือ มีการมอบโชครางวัลที่ 1 มูลค่าสูงถึง 20 ล้านบาท และยังมีการรางวัลอื่น ๆ รวมมูลค่าถึงเดือนละกว่า 60 ล้านบาทให้ลุ้นถึง 36 ครั้ง ตลอดอายุการถือสลาก 3 ปี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมลุ้นพิเศษอื่น ๆ เช่น ทวีสินชุดขวัญข้าวที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์โฆษณา แจกรถยนต์โตโยต้าอัลติส 30 คัน และ สลากออมทรัพย์ทวีสินชุดขวัญข้าว 2 ซึ่งกำลังเปิดจำหน่ายอยู่ในขณะนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษฉลองครบรอบ 45 ปี อ.ก.ส. มอบรถยนต์นิสสันมาร์ชถึง 45 คัน เลยทีเดียว เอ้า! ใครชอบลุ้นแบบไม่มีเสียแบบนี้ ต้องรีบจับจองเป็นเจ้าของเพราะสโลแกนรายการนี้เขาบอกไว้ว่า ข้าหมด...อดรวย

● พรพรม จักรกริชรัตน์ ●